



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 16 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เดินหน้าปฏิรูปการผลิตสับปะรด เกษตรฯเร่งเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะที่1..	แนวหน้า
2. หนุนสินค้าไทยยุคดิจิทัล เกษตรฯเร่งใช้ซอฟต์แวร์อินเดียนำร่อง 4.0	ไทยรัฐ
3. เล็งถก'ซีพี-เบทาโกร'ลดผลผลิตหมู	กรุงเทพธุรกิจ
4. ภาพข่าว: ต้อนรับ	กรุงเทพธุรกิจ
5. ดันไทยศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์อาเซียน เกษตรฯ เล็งเปิดทางเกษตรกรรมกลุ่ม..	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: อาเซียน-อินเดีย	แนวหน้า
7. ชลบุรี...สอนทำดอกไม้จันทน์สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์การเกษตร	สยามรัฐ
8. ภาพข่าว: เยี่ยมคารวะ	สยามรัฐ
9. ถกแผนบูรณางบพัฒนาได้ซงปรับสอดรับสภาพพัฒนา	พิมพ์ไทย
10. ภาพข่าว: แยก...พัฒนาการ: เข้าอวยพร	พิมพ์ไทย
11. ภาพข่าว: ขอเข้าพบ	ไทยรัฐ
12. 'กฤษฎา'บ้ชรก.แก้ปมสินค้าเกษตรตกต่ำ	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : อังคาร 16 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13415 หน้า : 8(กลาง)

หัวข้อ : เดินหน้าปฏิรูปการผลิตสับปะรด เกษตรฯเร่งเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะที่1แก้ปัญหาระยะยาว

# เดินหน้าปฏิรูปการผลิตสับปะรด

## เกษตรฯเร่งเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะที่1แก้ปัญหาระยะยาว

**นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ชลบุรี พิจิตร และเพชรบุรี โดยปี 2560 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศ 0.527 ล้านไร่ ผลผลิต 2.175 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 4,129 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.68 ร้อยละ 7.94 และ ร้อยละ 1.15 ตามลำดับ โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ปี 2560 อยู่ที่กิโลกรัมละ 4.95 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.18 บาท ของปี 2559 ร้อยละ 51.37 ส่วนราคาสับปะรดบริโภคสดปี 2560 อยู่ที่กิโลกรัมละ 10.47 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 13.45 บาท ของปี 2559 ร้อยละ 22.15 โดยสาเหตุที่ราคาลดลงเนื่องจากช่วงปี 2558-2559 ราคาสับปะรดอยู่ในเกณฑ์สูง ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก รวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวนทำให้คุณภาพผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดตามยุทธศาสตร์สับปะรดปี 2560-2569 ดังนี้

ด้านการผลิต โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด มีกระทรวงเกษตรฯ เป็น

หน่วยงานหลัก กำหนดพื้นที่เหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสับปะรดโรงงาน



อัญชญา ตราโช

อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด มีกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน 5 ด้าน ได้แก่

- 1) ศึกษวิจัยและส่งเสริมการนำนวัตกรรม
- 2) ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
- 3) ควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์สับปะรดให้ได้มาตรฐาน
- 4) การให้สิทธิประโยชน์หรือมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุน และ
- 5) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จากสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูป

ด้านการตลาดและการส่งออก โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกสับปะรด มีกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งเสริมการเจรจาทางการค้าเพื่อขยายตลาดใหม่

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สับปะรดด้านการผลิต ระยะที่ 1 (ปี 2561- 2564) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบกลุ่มโรงงานฯ 100 กิโลเมตร เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูปสับปะรด รวม 12 จังหวัด อาทิ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดโรงงาน แต่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งของโรงงานแปรรูปสับปะรด กำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อเน้นการบริโภคผลสด อาทิ เชียงราย พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร โขงคาย และบึงกาฬ

ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม

## ● เกษตรเลี้ยงใช้ซอฟต์แวร์อินเดียนำร่อง 4.0

# หนุนสินค้าไทยยุคดิจิทัล

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า หลังจากเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Informatics Centre หรือ NIC) ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยในเบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันที่จะให้มีความร่วมมือระหว่างศูนย์สารสนเทศแห่งชาติและกระทรวงเกษตรฯ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายหารือรายละเอียดของความร่วมมือ เช่น การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญอินเดียมาไทย การจัดส่งนักวิชาการไทยไปอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอินเดียมีความเชี่ยวชาญหรือการประชุม สัมมนาและทดลองนำซอฟต์แวร์ของอินเดียมมาใช้ในพื้นที่นำร่องในไทย เป็นต้น

“ภาคเกษตรของไทยและอินเดีย มีลักษณะคล้ายกันหลายอย่าง เช่น เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท ปลูกพืชหลักชนิดเดียวกัน อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยและยางพารา ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายจัดทำข้อมูล (big data) กลุ่มเกษตรกรให้เป็นระบบตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับข้อมูลตามกรม และกองของกระทรวงเกษตรฯ หรือให้กระทรวงอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์”

สำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (NIC) เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในโครงการออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร และบริการของภาครัฐ หรือ e-Governance รวมถึงการพัฒนาและการใช้งานในหลายสาขาด้วย.

# เล็งถก'ซีพี-เบทาโกร'ลดผลผลิตหมู

**กรุงเทพธุรกิจ ● กรมปศุสัตว์ เตรียม**  
ถกซีพี เบทาโกร ลดผลผลิตสุกร  
ออกสู่ตลาด หลังราคาลดฮวบ ผู้เลี้ยงสุกร  
ร้องพิกบอร์ด แבקภาระขาดทุน 1.35  
หมื่นล้าน ขอเงิน1,190 ล้านบาทชดเชย  
แต่ได้ 100 ล้านบาทซื้อเก็บห้องเย็น

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย  
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ  
นโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์  
(พิกบอร์ด) ว่า สถานการณ์ราคาสุกร  
ที่ลดลง 25% จากราคา 60 บาท  
ต่อกิโลกรัม (กก.) เหลือ 45บาทต่อกก.  
ในรอบ 6 เดือน ในขณะที่ไทยบริโภค  
สุกรประมาณวันละ 50,000 ตัว  
จากราคาที่ลดลงจึงขาดทุนตัวละ

1,500 บาท ส่งผลให้ผู้เลี้ยงขาดทุน  
วันละ 75 ล้านบาท หรือรวม ขาดทุน  
13,500 ล้านบาท

ทั้งนี้จากราคาสุกรต่ำและผู้เลี้ยง  
รายย่อยขาดทุนเนื่องจากจำหน่ายต่ำกว่า  
ต้นทุน สมาคมและผู้เลี้ยงต่างๆ ขอเงิน  
1,190 ล้านบาท เพื่อทำ 3 กิจกรรม คือ  
1.ตัดวงจรสุกรเพื่อทำหมูหัน 1 แสนตัว  
ขนาด 8 กก. ชดเชย 40 ล้านบาท 400บาท  
ต่อตัว ระหว่างเดือนก.พ.-พ.ย.2561  
2. ผลิตแม่สุกร 10% จำนวน1 แสนตัว  
600 ล้านบาท 6000 บาท และ 3 การนำ  
สุกรเข้าห้องเย็น 1 แสนตัว 5,500 บาท  
550 ล้านบาท ซึ่งประชุมให้เกษตรกร  
ไปช่วยเหลือตัวเองก่อน

"ในที่ประชุม นายลักษณะิวจนวนวัช

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน  
ที่ประชุม ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์  
เรียกเอกชนรายใหญ่ เช่น ซีพี เบทาโกร  
เป็นต้น เข้าหารือเพื่อลดปริมาณผลผลิต  
ที่จะออกสู่ตลาด เพื่อให้ราคาสุกร  
ปรับตัวดีขึ้น" นายธนิตย์ กล่าว

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรม  
ปศุสัตว์ กล่าวว่า ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ จะ  
หารือกับเอกชนรายใหญ่ ผู้เลี้ยงสุกร  
ในประเทศ เพื่อให้ลดการผสมแม่พันธุ์  
20% ของจำนวนหมูในฟาร์ม ใน 6 เดือน  
ส่วนกิจกรรมการนำเนื้อหมูเข้าห้องเย็น  
เพื่อเป้าหมายการตัดวงจรหมูขุน 1 แสนตัว  
จะใช้เงิน 100 ล้านบาท จากกองทุน  
สงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร  
กู้เพื่อชำระหนี้หมูเข้าห้องเย็น

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: อังคาร 16 มกราคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10711

Col.Inch: 17.91

Ad Value: 42,984

ภาพขาว: ต้อนรับ

หน้า: 6(บนขวา)

PRValue (x3): 128,952

Clip: Full Color



**ต้อนรับ :** นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ นายมนตรี บุญจรัส ประธานบริหารชมรมเกษตรปลอดสารพิษ และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรปลอดสารพิษเมื่อเร็ว ๆ นี้

# ดันไทยศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์อาเซียน

## ● เกษตรฯเล็งเปิดทางเกษตรกรรวมกลุ่มผลิต-จำหน่าย

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) โดยมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน ทั้งหมด 12 หน่วยงาน และได้กำหนดแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ ต่อยอดความมั่นคงและความยั่งยืนของเมล็ดพันธุ์ไทยในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : เมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และฝัก) อีกทั้งให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้อย่างเพียงพอ (ข้าวและพืชไร่ตระกูลถั่ว) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีแผนการผลิตพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต ในปี 2561 ได้แก่ 1) พืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 14 ชนิดพืช 2) พืชสวน 67 ชนิด และ 3) ปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรได้กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นจำหน่าย ปี 2560/61 ให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี กรมการข้าว ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมถึงได้

กระจายสู่ภาคเอกชนและเกษตรกรด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พิษณุโลก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ บริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีห้องปฏิบัติการของ Seed Lab ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก ISTA ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน

“เมื่อเรามี seed lab ที่มีความทันสมัย เราควรมอบโอกาสให้เกษตรกรที่ เป็นผู้ผลิตและมีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ การเกษตรซึ่งจะสามารถยกระดับได้ภายใต้ การแนะนำจากกระทรวงเกษตรฯ ให้สามารถที่จะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้ ถือเป็นแนวโน้มที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน มีการแข่งขันในเรื่องการผลิตธัญพืชขาย มากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่กรมวิชาการเกษตรให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ ก็จะได้ทั้งในเรื่องการสร้างขีดความสามารถใหม่ ได้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ก็พร้อมจะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ทำให้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ในชั้นขยายไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายไปต่างประเทศได้” นายลักษณ์ กล่าว

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 16 มกราคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13415

Col.Inch: 15.05

Ad Value: 13,545

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 40,635

Clip: Black/White

ภาพขาว: อาเซียน-อินเดีย



อาเซียน-อินเดีย : นายกฤษฏา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อเร็วๆ นี้



## ชลบุรี...สอนทำดอกไม้จันทร์

# สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดิน



### บทความพิเศษ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ป่าสงวนหวงห้ามของรัฐ และนำที่ดินดังกล่าวมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองได้เข้าอยู่อาศัย พร้อมทั้งนำระบบสหกรณ์เข้ามาพัฒนาพื้นที่การจัดการเรื่องสาธารณูปโภค ดูแลความเป็นอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชาวบ้านที่เข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรจาก คทช. ตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเลขาธิการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลเช่นกัน โดยมีการนำระบบสหกรณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาศักยภาพ

ภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการโครงการระยะแรก ประกอบด้วย แปลงที่ 378 อำเภอหนองใหญ่ พื้นที่โครงการทั้งหมด 593 ไร่ เกษตรกร จำนวน 47 ราย โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ แปลงเกษตรรายละ 5 ไร่ แปลงพื้นที่รวม 16 ไร่ และแปลงที่ 468 อำเภอบ่อทอง เกษตรกร จำนวน 42 รายพื้นที่โครงการทั้งหมด 535 ไร่โดยแบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ แปลงเกษตรรายละ 5 ไร่ และพื้นที่แปลงรวม 47 ไร่ ซึ่งดำเนินการจัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์ ประกอบด้วย “สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด” และ “สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด” พร้อมวางระบบการผลิตรวมกันให้เป็นแปลงใหญ่ ส่วนที่ดินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะภายในปี 2561 จะสามารถพัฒนาพื้นที่ได้สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในการใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือ เกษตรกรจะต้องมีการวางแผนเรื่องการพัฒนาอาชีพการเกษตรและการสร้างรายได้ โดยจะต้องร่วมกันคิดว่าจะเดินทางไปทิศทางไหน เนื่องจากประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะมีระบบการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

จึงต้องช่วยกันวางแผนว่าจะผลิตพืชชนิดไหน วางแผนการใช้เนื้ออย่างไร ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเป็นแกนนำในการจัดประชุมหารือร่วมกับสมาชิกสหกรณ์โดยทางภาคราชการจะทำหน้าที่เป็นที่เล็งส่วนภาคเอกชน จะร่วมบูรณาการผลักดันด้านการขยายโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ตามนโยบายพระราชบัญญัติ  
ทั้งนี้ นายประพจน์ ภูคาสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิก พัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และให้สหกรณ์เป็นองค์การบริหารจัดการประโยชน์ของสมาชิกในพื้นที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลปี 2561” ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกที่มีความสนใจ จำนวน 20 รายโดยสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ส่งขายให้กับกลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพบ้านเฉลิมลาภตำบลหนองเสือช้างหรือ





ส่งขายในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ ราคาตามรูปแบบของดอกไม้จันทร์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง

โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ แก้ปัญหาการว่างงานของแม่บ้านที่ว่างจากการทำเกษตร เป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตาม



แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ

ให้มีรายได้เสริมอันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



เยี่ยมคารวะ...นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (Ms.Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

# ถกแผนบูรณาการพัฒนาดัง ซึ่งปรับสอดรับสภาพพื้นที่

“บิ๊กฉัตร” ถกแผนบูรณาการฯ พัฒนาคาดัง ปรับสอดรับแผนสภาพพื้นที่เน้น “ท่องเที่ยว-การเกษตร-ประมง-น้ำ” ก่อนชงนายกฯ พิจารณา 25 ม.ค.นี้ ขณะที่ “บิ๊กป้อม” ชื่นชอบพื้นที่เสี่ยง เน้นยุทธศาสตร์มั่นคงพัฒนาคนชุมชน กยท.แก้ปัญหาราคายางตกนครศรีฯ เปิดรับซื้อโครงการส่งเสริมการใช้ยางหน่วยงานภาครัฐชุด 4 โครงการ **อ่านต่อหน้า 6**

## ถกแผนบูรณาการพัฒนาดัง

สนองแก้วสิงหนายกฯ ลุยดัน ศก.ฐานราก เมื่อวันที่ 15 มกราคม ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนว่า ในฐานะที่รับผิดชอบภาคใต้ทั้งหมด จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคใต้มาคุย โดยในปี 61 มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหม่ทั้งหมด 10 แผนงานโครงการ วงเงินประมาณ 120 ล้านบาท

ทั้งนี้ที่ประชุมให้เปลี่ยนแปลงงบฯได้เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้ต่อไป และการประชุมวันนี้ (15 ม.ค.) เพื่อพิจารณาจัดเตรียมงบประมาณปี 62 จำนวน 35,000 ล้านบาท และการจัดทำงบประมาณ 5 ปี ระหว่างปี 60-64 จำนวน 160,000 ล้านบาทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยปี 62 เป็นการรวบรวมข้อมูลกระทรวง ทบวง กรม ที่จะพัฒนาภาคใต้ แล้วเสนอความต้องการของงบประมาณไว้และถกกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมอีกครั้งในวันที่ 25 ม.ค. เพื่อปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาภาคใต้ ทั้งนี้เมื่อมีการปรับตัวเลขงบประมาณที่ชัดเจนแล้ว จะมีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาจะเน้นเรื่อง 1. การท่องเที่ยว 2. การเกษตร 3. การประมง และ 4. ทรัพยากรน้ำ

ในส่วนการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคใต้นั้น พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การแก้ความยากจนจะเน้นการเกษตร เพราะไม่ยากเห็นการพัฒนาภาคใต้แต่เรื่องการท่องเที่ยวและสาธารณูปโภค

เท่านั้น แต่อยากเห็นการพัฒนาเพื่อลงไปสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่รวมอยู่ในภาคการเกษตรด้วย ส่วนโมเดลการแก้นั้น ยังไม่มีการกำหนด เพราะอยากมองการพัฒนาเป็นภาพรวมทั้งภาคมากกว่า ซึ่งภายหลังการประชุม 2 ครั้งแล้วจะรวบรวมข้อมูลเสนอนายกฯ ต่อไป

ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ (นพช.)

โดยภายหลังประชุม พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการ สมช.เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องพิจารณาสองเรื่อง คือ

1. การแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจทบทวนและปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2558 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่

2. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2561-2564

พล.อ.วัลลภ กล่าวว่า ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร เร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ที่มี สมช.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันแก้ไข และลดเงื่อนไข ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน และชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงทางความมั่นคง

ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจรงค์ จุลเสข หัวหน้ากองส่งเสริมและพัฒนายาง และนางขวัญใจ กิ่งรัตน์ หัวหน้ากองประสานนโยบายและวิชาการ ได้ประชุมชี้แจงกรณีการรับซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมีกลุ่มเกษตรกร, สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน จำนวน 29 สถาบัน เข้าร่วม โดยมีสถาบันจำนวน 12 สถาบัน พร้อมเข้าร่วมโครงการรับซื้อในวันที่ 15 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ได้เป็นการรับซื้อยางตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐครั้งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการจัดสรรโควตาน้ำยางสดจำนวน 400 ตัน เป็นไปตามคำสั่งซื้อของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.กำหนดขายไร่ละ 2 กิโลกรัม เนื้อยางแห้ง/วัน จำนวนไม่เกิน 15 ไร่ วันละ 30 กิโลกรัม เนื้อยางแห้งเดือนละ 15 วัน ขายได้สูงสุดไม่เกิน 450 กิโลกรัม/เดือน กรณีน้ำยางสด 25% ขายได้ไม่เกินวันละ 120 กิโลกรัม

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการ กยท.ด้านบริหาร ในฐานะผู้จัดการโครงการใช้ยางภาครัฐ และโฆษก กยท.เปิดเผยว่า กยท.ได้เปิดจุดรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร เพื่อนำยางมาใช้ในหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้รับซื้อในราคา 47 บาทต่อกิโลกรัม โดยเปิดเป็นวันแรก 3 จังหวัด โดยจ.สงขลา เปิด 28 จุด รับซื้อไม่ปริมาณ 500 ตัน จ.ยะลา เปิด 2 จุด รับซื้อ 200 ตัน จ.สตูล เปิด 4 จุดรับซื้อ 500 ตัน รวม 3 จว. 1.2 พันตัน แต่เปิดได้เพียง จ.สงขลา จังหวัดเดียว เพราะอีก 2 จังหวัด มีฝนตกเกษตรกรหยุดกรีดยางไม่ได้ นำยางมาขาย โดยวันนั้น กยท. สงขลา รับซื้อน้ำยางสดได้ 34 ตัน

นายสุนันท์ กล่าวอีกว่าการเปิดรับซื้อรอบนี้ จะซื้อตามคำสั่งซื้อของหน่วยงานที่ต้องการใช้ยางแต่ละประเภท เช่น น้ำยางสด ยางก้อนถ้วย ทำให้ไม่เปิดทั่วประเทศ แต่จะทยอยเปิดไปถึงเดือนก.ย.61 เพื่อ

ให้ได้ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ดูชัดขยับ 2 แสนตันอย่างไรก็ตามล่าสุดได้ติดตามสถานการณ์การขึ้นของราคายางยังขึ้นค่อนข้างน้อยมีการขยับตัวระหว่าง 10-50 สตางค์เท่านั้น

“กยท.จะประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ยางเพื่อให้เร่งส่งยอดการใช้ยางมาให้ กยท. จะได้เปิดรับซื้อในปริมาณที่มาก จะส่งผลทิศทางราคายางชัดเจนขึ้นด้วย รวมทั้งใกล้ถึงฤดูปิดกรีตทางภาคใต้ ช่วงปลายเดือน มี.ค.-เม.ย.และเปิดกรีตปลายเดือน เม.ย.-พ.ค. ส่วนภาคเหนือ อีสาน หยุตกรีตแล้ว เพราะต้นยางเริ่มทิ้งใบ สำหรับพื้นที่สวนยางของรัฐ กว่า 1 แสนไร่ ได้ปิดกรีตหมดทั้งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป.) กรมวิชาการเกษตร และกยท.”

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธรรมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดเผยถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้สหกรณ์เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาระยะการผลิตสินค้า โดยให้สหกรณ์ทำหน้าที่ดูชัดชัดสินค้าเกษตร เป็นแก้มลิง ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพดนั้น ขณะนี้มีแหล่งรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต เช่นยางพาราที่ต้นตลาดรวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องมือเพื่อการแปรรูปผลผลิตเพื่อยกระดับราคา และสร้างอำนาจต่อรอง สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรต่างๆ ให้แข่งขันได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมาชิกก็จะมียาได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธุ์ ทั้งพันธุ์พืชท้องถิ่น พัฒนาพันธุ์ดีเพื่อจำหน่าย และพัฒนาพันธุ์ปศุสัตว์

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประชุมทางไกลกับสหกรณ์จังหวัด รวมถึงผู้แทนของสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หลังจาก รมช.วิวัฒน์ เห็นชอบ 4 โครงการ ได้เร่งทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกแห่ง ในรายละเอียด ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ในการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ และให้เสนอมายังกรมภายในวันนี้ เพื่อสรุปจัดทำ

กรอบวงเงินของโครงการแก้มลิงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพารา เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร

“โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายให้เกษตรกรได้นำไปเพาะปลูก ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 70 แห่ง เป้าหมายโครงการจะขยายผลเพิ่มเป็น 100 แห่ง และ โครงการผลิตโคเนื้อ เพื่อเพิ่มมูลค่า มีเป้าหมายสนับสนุนสหกรณ์ ให้เป็นแหล่งผลิตลูกโคเพื่อป้อนกรมปศุสัตว์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร คาดว่าประมาณกลางเดือนมีนาคมจะมีการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณกลางปี”

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า สหกรณ์เข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความสมัครใจ และคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรจะได้รับเป็นหลัก โดยคุณสมบัติพื้นฐานของสถาบันเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น จะต้องเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สามารถปิดบัญชีได้ในปัจจุบัน ไม่มีปัญหาข้อบกพร่อง หรือถ้ามีจะต้องได้รับการแก้ไขแล้ว

รวมถึงต้องเป็นสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน คาดว่า จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประกอบการพิจารณาของงบประมาณด้วย เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน โดยใช้สหกรณ์มาเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง



เข้าอวยพร...นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร “อาจารย์ยักษ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ให้การต้อนรับนายมนตรี บุญจรัส ประธานบริหารชมรมเกษตรปลอดสารพิษและคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ



**ขอเข้าพบ :** ลักขณ์ วจนนวนวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ และตัวแทนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

## 'กฤษฎา'บิขรก.แก้ปมสินค้าเกษตรตกต่ำ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ (กษ.) เปิดเผยว่าได้สั่งการให้โยบายเชิงรุกปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกพื้นที่ ทุกเขต และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในสังกัด รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด(ผวจ.) นายอำเภอ ทุกจังหวัด นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วในเรื่องการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร และให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรการและวิธีการให้ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและระดับกรม เป็นคณะทำงานตรวจแนะนำและติดตามการดำเนินการของจังหวัด ประจำพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของจังหวัดและอำเภอ อย่างไร หรือไม่เพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบจะได้แก้ไขปัญหในพื้นที่ได้ถูกต้อง

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ในระดับจังหวัด มอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ซึ่งมีเกษตรจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสำรวจข้อมูลเกษตร

แปลงใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่จำนวน 50 ไร่ขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการระดับอำเภอ (operation team) รวมทั้งขอให้อธิบดีสั่งการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ กษ. เข้าไปบูรณาการร่วมงานกันเป็นชุดปฏิบัติการเกษตร (ชป.กษ.) ประจำพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพื่อแนะนำ เช่น การจัดหาแหล่งน้ำ การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพดิน โดยมีเกษตรตำบลเป็นหัวหน้าชุดประสานเชื่อมโยงตลาดเข้าหาแหล่งผลิตให้ได้ บูรณาการนำหน่วยราชการ ให้มาซื้อสินค้าการเกษตรไปใช้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด แต่หากผลผลิตของเกษตรกรถล่มตลาดหรือไม่มีผู้รับซื้อผลผลิต ให้รีบรายงานส่วนกลาง

ทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อส่วนลงไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

“สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราจำนวนมาก และมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำนั้น มอบให้ผู้เกี่ยวข้องชวนชาวสวนยาง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมใหม่ทดแทนการปลูกยาง มีสวนยางขนาดเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป ภาครัฐจะสนับสนุนปัจจัยการผลิต การตลาดและหาอาชีพเสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรรวมใหม่ที่จะขายได้ด้วย”